

Số: /NQ-HĐND

Mang Yang, ngày tháng 12 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2022,
phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MANG YANG
KHÓA V - KỲ HỌP THỨ TÁM**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện; Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi Cục thi hành án Dân sự huyện; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện và ý kiến thống nhất của các vị đại biểu HĐND huyện tại Kỳ họp thứ Tám.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023, cụ thể như sau:

I. Về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2022:

Trong năm 2022 được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của UBND tỉnh và Ban chấp hành Đảng bộ huyện; sự giám sát của HĐND huyện và sự phối, kết hợp của Mặt trận, các đoàn thể, nỗ lực của nhân dân trong toàn huyện, tình hình kinh tế - xã hội, QPAN trên địa bàn đạt được nhiều kết quả, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, an ninh chính trị được giữ vững. Cụ thể:

Đáp ứng kịp tiến độ cấp giấy chứng nhận QSD đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho nhân dân; Tiến hành kê khai đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn huyện; Kiểm tra, ngăn chặn, chấn chỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện; Công tác bảo vệ môi trường của các dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh đã được kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh,...

Công tác phòng chống dịch Covid-19 nói riêng và công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm khác tiếp tục được đẩy mạnh, phát hiện sớm, kịp thời không chế, không để dịch lớn xảy ra. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học 2021-2022; Tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 nghiêm túc, an

toàn; đảm bảo các hoạt động khai giảng năm học và xây dựng nhiệm vụ năm học mới 2022 - 2023 phù hợp với tình hình mới.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội (các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công và gia đình của người có công với cách mạng, chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ...). Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tuyên truyền phục vụ các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của cả nước, của tỉnh và của huyện, nhất là chuỗi hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (20/10/1950-20/10/2022) và 22 năm thành lập huyện (22/10/2000-22/10/2022).

Tình hình ANCT - TTATXH cơ bản được giữ vững, hoạt động của tà đạo “Hà môn” đã được kiềm chế; không để FULRO-“TLĐG” tái phục hồi. Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ có sự chuyển biến tích cực. Tổ chức diễn tập KVPT huyện năm 2022 đúng theo kế hoạch và đạt kết loại giỏi.

Bên cạnh những việc làm được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục chỉ đạo, thực hiện trong thời gian tới:

Triển khai điều chỉnh quy hoạch chung các xã, thị trấn còn chậm, ảnh hưởng đến nhiều nội dung công việc khác, nhất là công tác đấu giá, thu tiền sử dụng đất. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng một số công trình xây dựng còn chậm, gặp nhiều khó khăn. Tình hình triển khai thủ tục đầu tư và tổ chức thi công các công trình XDCB, công tác triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2022 còn chậm; công tác thu tiền sử dụng đất trên địa bàn chưa đạt với kế hoạch đề ra.

Công tác Cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến, kiểm soát thủ tục hành chính kết quả chưa tốt, nhất là việc cấp giấy CNQSD đất còn chậm, trễ hạn nhiều ảnh hưởng công tác CCHC trên địa bàn.

Vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản; phá rừng, lấn chiếm đất rừng vẫn còn xảy ra. Công tác tuyên truyền, vận động thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm để trồng rừng chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tình hình ANCT, TTATXH còn một số vấn đề cần quan tâm: Còn 01 vụ tranh chấp đất đai tại địa bàn xã Đak Jơ Ta từ năm 2020 hiện đang giải quyết. Phạm pháp ma túy, tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế - môi trường chưa được kéo giảm so với cùng kỳ; Tội phạm trộm cắp tài sản tăng so với cùng kỳ và chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm

II. Chương trình công tác năm 2023:

1. Kinh tế:

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường; xây dựng liên kết chuỗi giá trị, chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp và các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, tiếp tục thực hiện kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng; triển khai công tác giao rừng. Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến và du lịch. Triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu nâng Chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện; tăng bậc cải cách hành

chính của huyện lên đứng tốp trung bình khá của tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xã xây dựng nông thôn mới, làng nông, phấn đấu năm 2023 có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới và có thêm 02 làng đạt chuẩn làng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, triển khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030; quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Triển khai Phương án sử dụng đất Công ty chè A Yun; xử lý dứt điểm nhà, lều quán khu vực rừng thông thôn Nhơn Tân, xã Đak Ta Ley; cho thuê, đấu giá đất để tăng nguồn thu tiền sử dụng đất. Thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 đảm bảo tiến độ. Tập trung kêu gọi đầu tư vào Cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp huyện.

2. Văn hóa - Xã hội:

Tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước và của địa phương.

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, nhất là giáo dục mũi nhọn cả về giáo viên và học sinh; bổ sung cơ sở vật chất cho các trường đến kỳ công nhận lại trường học đạt chuẩn quốc gia; thực hiện tuyển dụng, điều động, bố trí, chế độ tiền lương giáo viên năm 2023 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tăng cường thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh; công tác phòng chống dịch bệnh và kiểm soát dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid -19, đậu mùa khỉ và sốt xuất huyết; duy trì công tác Dân số - KHHGD. Triển khai kế hoạch công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Tiếp tục xây dựng Tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Giải quyết chế độ chính sách ưu đãi người có, đối tượng Bảo trợ xã hội và các đối tượng khác theo quy định. Điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình. Thực hiện các chính sách lao động, việc làm, dạy nghề, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, giải quyết việc làm cho người lao động,...

Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn huyện; các dự án, đề án vùng ĐBDTTS. Thực hiện các chính sách hỗ trợ cho Người có uy tín trong vùng ĐBDTTS, thực hiện giảm nghèo bền vững cho 03 làng nghèo nhất huyện (*làng Pyầu, xã Lơ Pang, làng Đê Kôn, xã H'ra; làng Đê Bơ Tuk, xã Đak Jơ Ta*); Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về chính sách dân tộc và Đại đoàn kết toàn dân tộc.

3. Nội chính:

Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các đối tượng có hoạt động tái phục hồi FULRO- “TLĐG”, tà đạo Hà mòn; nắm, quản lý chặt số đối tượng thuộc diện quản lý giáo dục tại cộng đồng”; phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động lôi kéo, kích động người DTTS trên địa bàn trốn sang Campuchia, Thái Lan. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực ANTT; chủ động nắm

tình hình an ninh xã hội, an ninh nông thôn trong vùng DTTS; không để đối tượng, phần tử xấu lợi dụng chống phá, kích động, lôi kéo nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác an ninh chính trị nội bộ, VHQT, an ninh kinh tế, an ninh mạng, công tác bảo vệ BMNN.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa và đấu tranh với các tội phạm băng nhóm, hoạt động lưu động, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, trộm cắp tài sản, tội phạm trong thanh thiếu niên, tội phạm trong vùng đồng bào DTTS... Tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản nhất là các vụ việc liên công tác khai thác quản lý, bảo vệ rừng theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Thường trực Huyện ủy. Thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận, giải quyết tố giác, xử lý tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT. Tăng cường quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Quản lý chặt các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chỉ đạo các cấp thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm TTATGT, nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật giao thông, chú trọng trong các trường học, vùng nông thôn, vùng DTTS... Đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT; củng cố lực lượng làm nhiệm vụ hướng dẫn, tuần tra, xử lý vi phạm giao thông, nhất là tại cơ sở, các tổ tư quản về TTGT...

Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy trực SSCĐ ở các cấp, tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện Nghị định số: 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 về quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; kiểm soát ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

Duy trì, thực hiện tốt công tác tiếp công dân và chủ động giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân bảo đảm đúng thời gian theo luật định. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư còn tồn đọng. Tiến hành thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt.

4. Củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp. Xây dựng bộ máy từ huyện đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Triển khai đồng bộ, toàn diện kế hoạch cải cách hành chính, phấn đấu nâng bậc, cải thiện chỉ số cải cách hành chính của huyện. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện tăng cường đi công tác cơ sở để chỉ đạo, phối hợp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tồn tại ở cơ sở.

Điều 2. Giao UBND huyện tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của các Ban HĐND và ý kiến đóng góp của các vị đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa V để chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện với sự nỗ lực, quyết tâm cao nhất nhằm đảm bảo hoàn thành thắng lợi, vượt mức kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023 đã được kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa V thông qua.

Điều 3. Giao cho Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện giám sát, đôn đốc UBND huyện, các ngành chức năng thực hiện Nghị quyết này và kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của HĐND, các Ban HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Mang Yang khóa V, Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT.HĐND tỉnh (B/c);
- UBND tỉnh (B/c);
- TT. Huyện ủy (B/c);
- UBND, UBMTTQ VN huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- TT. HĐND các xã, thị trấn;
- Công TTĐT huyện;
- Lưu: VT, HĐ.

CHỦ TỊCH

Trần Đình Hiệp

**BIỂU CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NĂM 2022
VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2022 của HĐND huyện)

STT	CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đơn vị tính	Chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022	Thực hiện năm 2022	Đánh giá ước thực hiện 2022/ NQ 2022	Chỉ tiêu nghị quyết 2023
I- CHỈ TIÊU KINH TẾ						
1	1. Tốc độ tăng GTSX bq hàng năm (theo giá so sánh 2010)	%	9,80	10,54	Vượt	11,05
	- Nông - lâm nghiệp - thủy sản	%	8,34	8,47	Vượt	6,5
	- Công nghiệp - Xây dựng	%	8,54	9,69	Vượt	12,61
	- Dịch vụ	%	13,31	14,47	Vượt	15,59
2	2. Cơ cấu kinh tế (Tổng VA)	%	100	100	Đạt	100
	- Nông - lâm nghiệp - thủy sản	%	41,24	40,98	Vượt	39,83
	- Công nghiệp - Xây dựng	%	31,63	31,75	Vượt	32,08
	- Dịch vụ	%	27,13	27,27	Vượt	28,09
3	3. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm	%				
	- Chỉ tiêu tình giao cân đối	Tỷ đồng	25,6	36,048	Vượt	32,57
	- Trong đó, thu tiền sử dụng đất	Tỷ đồng	08	8,2	Vượt	08
4	4. Thu nhập bình quân đầu người	Triệu đồng/năm	46,20	46,52	Vượt	48,6
5	5. Tổng diện tích cây trồng	Ha	24.226	24.541,8	Vượt	24.523,3
	- Lúa cả năm	Ha	4.205	4.237	Vượt	4.237
	- Cây ăn quả	Ha	3.390	3.064,9	Không đạt	3.165
	- Cây dược liệu	Ha	141,5	142	Vượt	150
6	6. Tổng đàn gia súc	Con	100.000	102.818	Vượt	103.000

STT	CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đơn vị tính	Chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022	Thực hiện năm 2022	Đánh giá ước thực hiện 2022/ NQ 2022	Chỉ tiêu nghị quyết 2023
II- CHỈ TIÊU VĂN HÓA - XÃ HỘI						
7	1. Hộ nghèo				Vượt	
	- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn	%	17,91 (chuẩn nghèo mới)	16,33 (chuẩn nghèo mới)	Vượt	13,53
	- Tỷ lệ giảm/tổng số hộ nghèo	%	3,3	3,58	Vượt	2,8
	- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS	%	4,4	5,04	Vượt	>3
8	2. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	1,25	1,25	Không đạt	1,24
9	3. Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia	%	61,53 (lũy kế 24/39 trường)	61,53 (lũy kế 24/39 trường)	Đạt	24/39
10	4. Tiêu chí nông thôn mới					
	- Bình quân tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (Đăk Yă, Đăk Djrăng, Ayun, Đak Ta ley)	Tiêu chí	6,25 (theo chuẩn mới)	6,25	Đạt	7,75 ¹
	- Phần đầu tăng số tiêu chí đạt chuẩn tại các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, ít nhất	Tiêu chí	1-2	1,57 ²	Vượt	2-5 ³
	- Phần đầu xã Kon Thụp đạt 17 tiêu chí	Tiêu chí	0	0		17 ⁴
	- Số làng đạt chuẩn nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS	Làng	3 (lũy kế 10 làng)		Gần đạt ⁵	02

¹ Đăk Yă: 08, Đăk Djrăng: 08, Ayun: 05, Đak Ta ley: 04.

² Tổng số TC NTM tăng mới trong năm 2022: 11 tiêu chí (H'ra: 0; Lor Pang: 02, Đak Jơ Ta: 02; Đăk Trôi: 01, Đê Ar: 0; Kon Chiêng: 01; Kon Thụp: 05).

³ Dự kiến năm 2023 tăng: 20 tiêu chí (H'ra: 04 (12/19); Lor Pang: 02 (08/19), Đak Jơ Ta: 02 (10/19); Đăk Trôi: 03 (11/19), Đê Ar: 02 (09/19); Kon Chiêng: 02 (08/19); Kon Thụp: 05 (19/190)).

⁴ Phần đầu xã Kon Thụp đạt 17/19 tiêu chí NTM.

⁵ Do tỷ lệ hộ nghèo: Chuẩn NTM $\leq 7\%$; Thu nhập bình quân đầu người: Chuẩn NTM ≥ 38 triệu/người/năm. Thực tế hiện nay tỷ lệ hộ nghèo: làng Pông Bim (Đak Jơ Ta): 23,20%, làng Ar Tró (Đê Ar): 19,33%, làng Roh (Lor Pang): 27,13%, làng Ktu (Kon Chiêng): 23,08 %, làng Đak Pêt (Đăk Trôi): 22,98%; Thu nhập bình quân đầu người: ≤ 25 triệu/người/năm.

STT	CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đơn vị tính	Chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022	Thực hiện năm 2022	Đánh giá ước thực hiện 2022/ NQ 2022	Chỉ tiêu nghị quyết 2023
	- Thành lập mới Hợp tác xã tại các xã chưa có Hợp tác xã	Hợp tác xã	02 (lũy kế 19 HTX)	03 (lũy kế 20)	Vượt	01 (lũy kế 21 HTX).
11	5. Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia	%	100	100	Đạt	100
12	6. Tỷ lệ lao động qua đào tạo	%	32,4	32,8	Vượt	33,6% ⁶
13	7. Số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế	xã	01 ⁷ (lũy kế 10 xã)	01 (lũy kế 10 xã)	Đạt	11 ⁸
14	8. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế	%	91	91,5	Vượt	93
III- CHỈ TIÊU VỀ MÔI TRƯỜNG						
15	1. Diện tích rừng trong nhiệm kỳ và độ che phủ của rừng					

⁶ Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng do trong năm 2023 huyện thực hiện công tác đào tạo nghề theo Tiểu dự án 3 – Dự án 5 thuộc Chương trình dân tộc miền núi.

⁷ Trạm y tế xã Đê Ar;

⁸ Trạm y tế xã Đak Jơ Ta;

STT	CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đơn vị tính	Chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022	Thực hiện năm 2022	Đánh giá ước thực hiện 2022/ NQ 2022	Chỉ tiêu nghị quyết 2023
	- Trồng rừng và cây phân tán	Ha	100 – 150 ⁹	492,2 ¹⁰	Vượt	231,8
	- Độ che phủ của rừng	%	55,90	55,90	Đạt	55,91
16	4. Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh					
	- Tỷ lệ số hộ dân vùng đô thị sử dụng nước sạch	%	60	66,67	Vượt	70
	- Tỷ lệ số hộ dân vùng nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh	%	98,2	98,2	Vượt	98,2
IV- CHỈ TIÊU QUỐC PHÒNG - AN NINH						
17	1. Tỷ lệ lực lượng dân quân tự vệ so với dân số; Công tác tuyển quân					
	- Tỷ lệ lực lượng dân quân tự vệ so với dân số	%	1,52	1,52	Đạt	1,46 ¹¹
	- Công tác tuyển quân	%	100	100	Đạt	100
18	2. Tỷ lệ các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đạt chuẩn về an ninh trật tự	%	95	98	Vượt	98

⁹ Chỉ tiêu tình giao: 218,2 ha;

¹⁰ Trồng rừng tập trung trên đất lâm nghiệp và trồng cây lâm nghiệp tập trung trên đất nông nghiệp: **218,64** ha (gồm: 88,24 ha (theo CT 38 tại xã Lơ Pang, Kon Chiêng); 130,4 ha (Các đơn vị chủ rừng: Cty LN Kon Chiêng: 55 ha; BQL rừng PH Mang Yang: 30 ha; BQL rừng PH Hà Ra: 45,4 ha)); trồng cây lâm nghiệp tập trung trên đất nông nghiệp: **32** ha (xã Lơ Pang). Trồng cây phân tán **241,56** ha.

¹¹ (1)- Giải thể dân quân thường trực xã H'ra, khối tự vệ Đảng - Đoàn thể, Ủy ban nhân dân huyện. (2)- Dân số tự nhiên tăng.

